

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ	6645000013	0	0	3,530	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์ที่ : 03, 3.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงาน เสริมสร้างทักษะอาชีพ และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 28 ร้อยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4. Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ : 3.3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ

สถานภาพของงาน/โครงการ งานเดิม งานใหม่ โครงการเดิม โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ งานตามพันธกิจ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ การเรียนการสอน วิจัย อื่นๆ การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา

<p>1. หลักการและเหตุผล</p> <p>สาขาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการเป็นสาขาวิชาหนึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้เปิดการเรียนสอนในปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ ไปปฏิบัติได้จริง สาขาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการจึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้</p>	<p>2.วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ</p>
---	---

นักศึกษาเข้าใจและสามารถใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
นักศึกษาได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทักษะการเป็นผู้ประกอบการ</p> <p>2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานักศึกษา</p> <p>เชิงเวลา</p> <p>1. ดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ</p>	<p>7 (คน)</p> <p>80 (ร้อยละ)</p> <p>4 (ขึ้นไป)</p> <p>100 (ร้อยละ)</p>

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2565 ถึง วันที่ 30/09/2566

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดจ่าย					พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566					
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	-	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
							ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ	1 ครั้ง	1,800	1,190	540	-	3,530			1 ครั้ง	3,530				
รวม		1,800	1,190	540		3,530	0	0	1	3,530	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณภาพตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร


6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะนักศึกษาดีการเป็นผู้ประกอบการ	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	-กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ - แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม -แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ก่อน-หลัง -เล่มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม	- นับจำนวน - วิเคราะห์เนื้อหา - ค่าเฉลี่ย - คะแนนก่อน-หลังอบรม	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม - ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 - ความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	1,800	ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 1 คน ชั่วโมงละ 300 บาท x 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800 บาท
4, ค่าใช้สอย	1,190	-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน 700 บาท -ค่าอาหารว่าง จำนวน 7 คน จำนวน 2 มื้อๆละ 35 บาท เป็นเงิน 490 บาท
5, ค่าวัสดุ	540	ค่าเอกสารประกอบการอบรมและวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 540 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,530 บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตาเสนา)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันพันธ์ ศิริรัตน์)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ไม่สามารถดำเนินโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	1. ผู้จัดโครงการอาจจะดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แทน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. อาจารย์ประจำสาขาวิชามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	